



บ่มเพาะคนคุณภาพสู่สังคมด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บุญรอดมอบทุนฯ ปีที่ 36 ตอกย้ำปณิธาน “การให้ที่ไม่สิ้นสุด” ก้าวสู่ปีที่ 85 อย่างภาคภูมิใจ

การศึกษา คือหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ ‘บุญรอด’ ตระหนักถึงมาตลอดการดำเนินงานกว่า 85 ปี เพราะการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการบ่มเพาะเยาวชนไทยให้เติบโตไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ แนวคิดข้างต้นก่อกำเนิดเป็นโครงการมากมายที่สนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษาแก่เยาวชนทั่วประเทศ หลายโครงการมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลาย 10 ปี ซึ่งหนึ่งในโครงการหลักที่บุญรอดขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ ค่ายเรียนรู้พัฒนาเยาวชนอย่าง Singha Summer Camp ที่จะนำนักศึกษาที่ได้รับทุนบุญรอดฯ กลับมาส่งต่อโอกาสสู่น้องๆ ผ่านค่ายต่างๆ 3 ค่าย คือ ค่ายเรียนรู้ ค่ายสร้างสรรค์ และค่ายกีฬา อีกทั้งยังมีโครงการเพื่อมอบความรู้ ปันประสบการณ์ สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ อาทิ Singha Biz Course, Singha Exclusive Internship, Singha R Intern, Singha R Expert, Singha R Explore, Singha English Challenge, Singha RGB เป็นต้น จะเห็นได้ชัดเจนนว่าแต่ละโครงการของบุญรอดนั้นมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะความรู้ ความสร้างสรรค์ และทักษะที่เยาวชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

นอกจากค่ายการเรียนรู้ โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนการศึกษา นับเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่บุญรอดให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ การมอบทุนการศึกษาของแต่ละโครงการจะเป็นทุนให้เปล่า และให้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทุนการศึกษาของ ‘มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี’ ที่มอบแก่บุตรธิดาของพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ และยังมี ‘ทุนสิงห์ปาร์ค เชียงราย’ ที่บุญรอดมอบให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับผู้ที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ในจังหวัด

เชียงรายเท่านั้น ทำให้ช่วยแก้ปัญหาเด็กในท้องถิ่นที่เรียนหนังสือถึงแค่ระดับมัธยมและเลิกศึกษาต่อ เพื่อออกมาทำงาน ทั้งนี้ยังมีทุนที่สนับสนุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศได้เป็นอย่างมาก คือ ‘ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา’ ที่มอบแก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลทั่วประเทศ

“ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2525 โดยให้การสนับสนุนด้านทุนแก่เยาวชนในระดับปริญญาตรีอย่างต่อเนื่อง และเป็นทุนแบบให้เปล่าตลอด 4 ปี ไม่ต้องใช้ทุนคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งทุกปีบุญรอดจะมอบทุนการศึกษาจำนวนกว่า 330 ทุน สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะมอบให้แก่ 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สถาบันละ 15 ทุน ต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 36 ปี ซึ่งในทุกปี พิธีมอบทุนบุญรอดฯ จะถูกจัดขึ้นที่ บริษัท



ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: พุธที่ 18 - อาทิตย์ 21 ตุลาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5089

หน้า: 31 (ล่าง)

Col.Inch: 111.48 Ad Value: 150,498

PRValue (x3): 451,494

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: บม.เพาะคนคุณภาพสู่สังคมด้วยการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บุนุอรอดมอบทุนฯ ปีที่ 36 ดอกย้า...

บุนุอรอดบริวเวอรี่ จำกัด ภายในปีจะมีผู้ที่เคยได้รับทุนจนสำเร็จการศึกษา และหน้าที่การงาน เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุนุอรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2561 นับเป็นปีที่ 36 สำหรับการส่งมอบทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดย บริษัท บุนุอรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งมี นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นายสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 352 ทุน ใน 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งผู้รับทุน และผู้เคยได้รับทุนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

หนึ่งในผู้เคยได้รับทุนที่มาร่วมงานในคืนนี้คือ ‘ดร.นพ.เทพอุทิศ กวีสิทธิ์’ อดีตนักเรียนทุนบุนุอรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ปี 2533 ได้รับทุนขณะศึกษาอยู่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนถึงชั้นปีที่ 4 ปัจจุบัน ดร.นพ.เทพอุทิศ เป็นอาจารย์หมอที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม “...ทุนบุนุอรอด เป็นทุนตั้งต้นที่ทำให้ผมสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทำให้สามารถต่อยอดไปสู่ปริญญาโท ปริญญาเอก และเป็นหมอดีในทุกวันนี้ ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วตอนได้ทุนนี้มา ผมรู้แต่ว่าเป็นทุนที่เรียกว่า ทุนบุนุอรอด ผมยังไม่รู้เลยว่าบุนุอรอดหมายถึงใคร จนผมได้รู้จัก ผมรู้สึกอบอุ่น บุนุอรอดเหมือนบ้านเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ช่วยเหลือผมมาตั้งแต่เริ่มต้น รู้สึกเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกัน และสำหรับปีที่ 85 ของบุนุอรอดนี้ ตามปณิธาน การให้ที่ไม่สิ้นสุด ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เราให้ผู้ต่อยโอกาสให้เขาได้เจริญเติบโต แล้วก็บ่มเพาะให้เขาให้ต่อไป ไม่สิ้นสุด เหมือนกับที่ผมได้รับโอกาสนั้นมา และผมก็ยังคงยึดมั่นและเดินตามรอยปณิธานที่มีคุณค่านี้คือ การให้ที่ไม่สิ้นสุดต่อไป...” หนึ่งในประโยคให้สัมภาษณ์จาก ดร.นพ.เทพอุทิศ อดีตนักศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นตัวอย่างชัดเจนของ

บุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการได้รับโอกาสอันดีในด้านการศึกษา และนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จจากปณิธานอันแรงกล้าของ ‘บุนุอรอด’ ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมโดยการสร้างคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยริเริ่มจากการสนับสนุนด้านการศึกษานับเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ‘บุนุอรอด’ เชื่อมั่นว่าการมอบโอกาสตั้งต้นให้แก่สังคมนั้นจะนำไปสู่การให้ที่ไม่สิ้นสุด ตามคำของผู้ก่อตั้ง ท่านพระยาภิรมย์ภักดีว่า “ทุกคนควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือในสังคม” และการช่วยเหลือสังคมของ ดร.นพ.เทพอุทิศ นั้นนับเป็นความสำเร็จตามปณิธานของ ‘บุนุอรอด’ ที่มุ่งสร้างคนคุณภาพกลับคืนสู่สังคม เกิดเป็นการให้ที่ไม่สิ้นสุด



พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุนุอรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2561 เสมือนเป็นนิมิตหมายอันดีของการก้าวเข้าสู่ปีที่ 85 ของ ‘บุนุอรอด’ อย่างภาคภูมิใจ ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคม และประเทศชาติผ่านการสร้างคนที่มีคุณภาพ และส่งต่อแรงกระเพื่อมของปณิธานอันดีออกไปอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเจริญเติบโตของเยาวชน ซึ่ง ‘บุนุอรอด’ ยังมีโครงการอีกมากมายที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด ฯลฯ เป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอด 85 ปี บุนุอรอดไม่หยุดที่จะพัฒนาคนคุณภาพสู่สังคมด้วยการบ่มเพาะความรู้และการศึกษาแก่เยาวชน อันเป็นกำลังสำคัญและอนาคตที่สดใสของประเทศชาติ